

TẶNG QUÀ, CHÚC TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

mọi người đều có tết; đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình cùng với các cấp, các ngành, địa phương trong tình huống ứng cứu vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đến thăm nhà máy may xuất khẩu Dragon Textiles 1 (Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long) tại xã Bắc Hải. Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hiện nhà máy tạo việc làm cho 300 lao động của địa phương với thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu năm 2019 của nhà máy đạt hơn 20 tỷ đồng.

* Sáng ngày 20/1, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, chúc tết và tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã Thái Thuận (Thái Thụy).

Tại buổi trao quà, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Thái Thuận. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới tới các hộ nghèo trong xã và mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Thái Thuận quan tâm hơn nữa tới công tác chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng.

* Sáng ngày 20/1, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban

Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thái Phương (Hưng Hà). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở Xây dựng và huyện Hưng Hà.

Các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lợi, thôn Phương La 2 và thương binh hạng 1/4 Lê Ngọc Đăng, thôn Phương La 1, xã Thái Phương. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các gia đình có việc làm ổn định, vươn lên phát triển kinh tế.

* Sáng ngày 20/1, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed tổ chức chương trình tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Hòa (Hưng Hà). Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã tài trợ 50 suất quà, mỗi suất gồm quà và tiền mặt trị giá 400.000 đồng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là sự sẻ chia, thăm



Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã Thái Thuận (Thái Thụy).

hỏi kịp thời, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed trao tặng 1.000 suất quà đến các gia đình chính sách, người nghèo tại các địa phương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ và động viên bà con vượt qua khó khăn đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đầm ấm, vui tươi, an toàn. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến những người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi khi Tết đến, xuân về.

* Sáng ngày 20/1, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Tiến Hải. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện Tiến Hải.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên

trong đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hợp, xã Tây Giang và thương binh hạng 1/4 Hoàng Minh Nhu, thị trấn Tiến Hải (Tiền Hải). Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Trưởng đoàn, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn với sự hy sinh to lớn của các gia đình trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời, mong muốn các gia đình luôn sống gương mẫu, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức, đoàn thể trong huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các đối tượng chính sách, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn để các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống ổn định.

* Sáng ngày 20/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, chúc tết đối tượng chính sách, học sinh và Du lịch, Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện Tiến Hải. Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Thái Thụy.

Tại thôn Đông, xã Thụy Trinh, đoàn đã tới thăm và trao quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chuộng, có hai con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thương binh hạng 1/4 Trần Đức Học, bị thương nặng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng trao quà và dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, mong muốn các đối tượng chính sách phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng để gia đình và cộng đồng noi theo. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống các gia đình, đối tượng chính sách, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương để nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

lễ, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế trên tuyến đường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương chỉ đạo các xã nơi có tuyến quốc lộ 10 đi qua làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh, buôn bán ven quốc lộ 10, chủ

các phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không để chướng ngại vật, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường; không dừng, đỗ phương tiện trái quy định gây cản trở giao thông; kịp thời phát hiện, giải tỏa chướng ngại vật, phương tiện gặp sự cố, tai nạn trên đường, không để gây cản trở, ùn tắc giao

thông kéo dài. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Công an huyện Đông Hưng phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông, bộ trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các điểm phức tạp, có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, làm nhiệm vụ chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông...

* Cũng trong sáng ngày 20/1, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động

viêm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Hưng. Thay mặt lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Trưởng Công an huyện đã báo cáo kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành

nhiệm vụ của lực lượng trực làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Trưởng Công an huyện quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bám nắm địa bàn, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh...

HỌP BÁO...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là phương án "5 tại chỗ" nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân. Công tác quản sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh đã chỉ đạo các

cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chuyển qua và mừng thọ của Chủ tịch nước với số tiền 17,17 tỷ đồng; trích ngân sách cấp tỉnh và huyện, thành phố gần 80 tỷ đồng và huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 15,7 tỷ đồng để tặng quà cho người nghèo, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao

tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời tổ chức ký cam kết với hơn 238.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh không vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đèn trời.

Đầu năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, lễ hội đón Tết, lễ phát động "Tết

trồng cây đời nhờ ơn Bác Hồ" xuân Canh Tý và "Doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2020".

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019; đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, phản ánh

trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh; Kiểm tra các công sở, công trình, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, văn phòng, nhà kho... thuộc quản lý của sở, ngành, đơn vị; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả công tác diệt chuột, đảm bảo chiến dịch diệt chuột được tiến hành đồng loạt từ ngoài cảnh đồng và trong khu dân cư...

CHỈ THỊ...

(Tiếp theo trang 1)

kết thúc gieo cấy trước ngày 20/02/2020; chủ động lượng mạ và thời giống ngăn ngừa dự phòng khi thời tiết bất thuận xảy ra, hoặc nguy cơ bệnh Lùn sọc đen phương nam, chuột... gây hại ngay từ khâu mạ để có phương án thay thế kịp thời.

- Triển khai chiến dịch diệt chuột theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; phát động các đợt "diệt chuột tập trung" vào thời gian chuột chưa vào mùa sinh sản, giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất (khi trắng đống), giữa vụ gieo trồng. Tùy tình hình cụ thể tiến hành từ 3 đến 5 đợt diệt chuột/năm và thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột, trong đó coi trọng thực hiện biện pháp thủ công như đào, bắt, bẫy chuột, sử dụng thuốc diệt chuột sinh học, hạn chế việc dùng các loại thuốc hóa học độc hại; nghiêm cấm việc dùng thuốc ngoài danh mục và diện để diệt chuột gây nguy

hiểm đến tinh mạng con người, gia súc, gia cầm...

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường lượng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân về thời gian, kỹ thuật phòng trừ chuột để nhân dân biết, chủ động thực hiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra.

- Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, không huy động các nguồn lực, các cơ quan, ban, ngành và nông dân tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất để chuột phát triển thành dịch gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Xây dựng, triển khai Kế hoạch diệt chuột để bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân đến các huyện,

thành phố, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan; phân công lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và huy động các bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, sự phát sinh gây hại của chuột và các đối tượng sâu bệnh khác để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc đặc hiệu, biện pháp và kỹ thuật phòng trừ, bảo đảm hiệu quả cao; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng, biên tập các chương trình về các biện pháp phòng trừ chuột và các đối tượng dịch hại khác, phát vào thời điểm phù hợp để nhân dân nhận thức và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vật tư nông nghiệp đảm bảo trên địa bàn không có việc sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng.

3. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, sử dụng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục và các biện pháp diệt chuột nguy hiểm cho người, vật nuôi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể, chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng trừ chuột và các đối tượng dịch hại khác, phát vào thời điểm phù hợp để nhân dân nhận thức và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vật tư nông nghiệp đảm bảo trên địa bàn không có việc sử dụng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng.

5. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Được giao và nhiệm vụ được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi

trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu Công nghiệp tỉnh; Kiểm tra các công sở, công trình, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, văn phòng, nhà kho... thuộc quản lý của sở, ngành, đơn vị; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả công tác diệt chuột, đảm bảo chiến dịch diệt chuột được tiến hành đồng loạt từ ngoài cảnh đồng và trong khu dân cư...

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ chuột, bảo vệ an toàn sản xuất năm 2020.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

SẴN SÀNG CÔNG TÁC HẬU CẦN...

(Tiếp theo trang 1)

phát hành các tài liệu, thẻ, giấy mời... và hoàn thành phương án đón tiếp các đại biểu về tham dự lễ kỷ niệm.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh là hoạt động lớn của tỉnh, cần tập trung chuẩn bị thật tốt để từ đó có thể góp phần quảng bá hình ảnh của mảnh đất và con người Thái Bình. Sau khi đã thống nhất được danh sách đại biểu khách mời, các thành viên của tiểu ban huy động nhân lực khẩn trương khai công các công việc để bảo đảm công tác đón tiếp khách mời được chu đáo, trang trọng, lịch sự.

QUYẾT TÂM LẤY ĐỦ NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân năm 2020 tại huyện Thái Thụy vào sáng ngày 20/1.

Đợt 1 xả nước các hồ thủy điện phục vụ công tác lấy nước làm đất gieo cấy vụ xuân năm 2020 của các tỉnh Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/1 đến 24 giờ ngày 23/1. Xác định đây là đợt xả nước có ý nghĩa quyết định đến kết quả đổ ải, vì vậy từ ngày 20/1 Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã mở tất cả các cống, lấy nước tối đa vào hệ thống, tích trữ nước ở mức cao nhất phục vụ cho bơm ải, phần đầu đổ ải cơ bản xong trong đợt này. Kiểm tra tại trạm bơm Thái Hòa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình phân công cán bộ, công nhân bám sát công trình 24/24 giờ để lấy nước phục vụ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, đặc biệt quan tâm đến chất lượng nước khi lấy nước ở các cống nằm trong ranh giới mặn; phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình chủ động kiểm tra, sửa chữa lưới điện cấp cho các trạm bơm nước; bám sát lịch làm việc của các trạm bơm trong các hoạt động nêu trên, lịch thời vụ của địa phương để lập và thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, bảo đảm chất lượng, liên tục. Quyết tâm lấy đủ nước làm đất gieo cấy trong đợt 1; thường xuyên kiểm tra, trực vớt vật cản trên sông trực bảo đảm thông thoáng và đáp ứng những điểm rò rỉ, gây thất thoát nước. UBND các huyện, thành phố và phòng chức năng vận động nông dân thu hoạch nhanh gọn cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch phục vụ đổ ải, làm đất gieo cấy; chỉ đạo các HTX bơm nước lên ruộng và các ngày triều cường tạo điều kiện lấy nhiều nước tích trữ vào hệ thống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc, nhắc nhở việc lấy nước, làm đất bảo đảm theo đúng kế hoạch và khung thời vụ dự kiến.

LƯU NGÂN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH

- Tổ chức chuyển nhượng vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**
- Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: Số 370 đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3747906 Fax: 0227 3746409
- Ngành nghề kinh doanh chính:** Xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.
- Vốn điều lệ:** 16.000.000.000 đồng
- Điều kiện tham dự đấu giá:** Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Agribank ban hành
- Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Cổ phần bán đấu giá:**
- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 660.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 15.962 đồng/cổ phần
- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng mua tối đa: 660.000 cổ phần
- Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:** Từ 08h30 ngày 20/01/2020 đến 15h30 ngày 10/02/2020.
- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:** Trước 10h00 ngày 17/02/2020.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 17/02/2020** tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần:** Từ 8h30 ngày 18/02/2020 đến 15h30 ngày 24/02/2020.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** Từ 8h30 ngày 18/02/2020 đến 15h30 ngày 24/02/2020.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.thaibinh.gov.vn, www.agriseco.com.vn).

THÔNG BÁO

Kể từ ngày 01/01/2020, khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có yêu cầu về dịch vụ điện chỉ cần truy cập địa chỉ trang web: www.dichvucong.gov.vn để đăng ký tài khoản và có thể sử dụng 12 dịch vụ điện như:

- Cấp điện mới từ lưới điện trung áp;
- Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp;
- Thanh toán tiền điện;
- Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha;
- Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm;
- Thay đổi mục đích sử dụng điện;
- Thay đổi định mức sử dụng điện;
- Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện;
- Thay đổi thông tin đăng ký;
- Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện;
- Gia hạn Hợp đồng mua bán điện;
- Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện.

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại tổng đài CSKH: 19006769 để được hỗ trợ.

Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình NGUYỄN VĂN TUYNH